



สรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถานการณ์น้ำท่วมรวม 10 จังหวัด ได้แก่ **จังหวัดนครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร สุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก**

1. จังหวัดนครพนม

เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติทางตอนบนของลำน้ำก่ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในเขต อ.วังยาง และ อ.นาแก มีพื้นที่ผลกระทบประมาณ 1,140 ไร่ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่สามารถระบายลงลำน้ำก่ำได้ **ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ลำน้ำก่ำ และแขวนบานระบายที่ ประตูธรณีศกษุมิต เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง** ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรในเขต อ.นาแก คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วัน ทั้งนี้ **ได้จัดเตรียมรถเครน 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน รถขุด 1 คัน และกระสอบทราย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำ**

2. จังหวัดยโสธร

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บริเวณอำเภอบำเหน็จณรงค์ ทำให้น้ำจากลำเซบายล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณ บ้านกุดสำโรง ตำบลศรีฐาน และชุมชนบ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร และบ้านแซง ตำบลเชียงเพ็ง **ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยเหลือได้ทันทีหากได้รับการร้องขอ** คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 7 วัน

3. จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยังอย่างใกล้ชิด ระดับน้ำยังต่ำกว่าพนังกั้นน้ำประมาณ 1 เมตร และจากการตรวจสอบพบน้ำซึมบริเวณ กม.6+600 บ้านท่าทางเกวียน จึงได้**ระดมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการซ่อมแซมอุดรูรั่ว โดยขุดเปิดร่องกลางคันพนังกั้นน้ำปิดทับด้วยดินเหนียว ตอกเข็มพืดชะลอการไหลของน้ำ และใช้บีกแบ็คปิดด้านหน้า พร้อมเพิ่มเติมเข็มพืดเหล็ก (sheet piles) อีก 300 แผ่น เพื่อเสริมความแข็งแรง อีกทั้ง ยังเตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 8 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง และกระสอบทรายกว่า 1,500 ใบ เข้าประจำไว้ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมและประสานโครงการฯ ใกล้เคียงเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ให้พร้อมสนับสนุนในพื้นที่ได้ทันที** ปัจจุบันไม่พบน้ำไหลซึมออกจากคันพนังกั้นแล้ว นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังเพื่อติดตามสภาพน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำยังตลอดความยาว ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนยโสธร เร่งระบายน้ำแม่น้ำชีให้มีระดับต่ำลง พร้อมเปิดประตูระบายน้ำบึงเป้าและประตูระบายน้ำบ้านปากบริเวณพนังกั้นน้ำยังฝั่งขวา และระบายผ่านห้วยวังหลวงลงบึงเกลือ เพื่อตัดยอดน้ำลงแม่น้ำชี คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 - 2 วัน



4. จังหวัดอุบลราชธานี

เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ประกอบกับมีน้ำไหลมาสมทบจาก อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกเพิ่มขึ้น จนไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำริมตลิ่งลำเซบกตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณ ต.เหล่าบก และ ต.คูมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,200 ไร่ ระดับน้ำสูงจากตลิ่งประมาณ 2 เมตร ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรและถนนในหมู่บ้านยังคงสัญจรได้ **ทั้งนี้ได้ให้การช่วยเหลือโดยแขวนบายระบายเขื่อนลำเซบก เพื่อระบายน้ำลงสู่ม่น้ำมูลและใช้รองรับน้ำท่วมจากพื้นที่ลำเซบกตอนบนไม่ให้เกิดพื้นที่ราษฎร เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยเหลือได้ทันทีหากได้รับการร้องขอ**

5. จังหวัดอุดรธานี

เนื่องจากในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เกิดฝนตกหนักในจังหวัดอุดรธานีหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนสะสม 3 วัน บริเวณอำเภอเมือง วัดได้ 123.7 มม. ทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง และบริเวณสะพานคลองผันน้ำ อ.เมือง ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ ทำให้คอสะพานฝั่งขวาชำรุด รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ **โครงการชลประทานอุดรธานี นำรถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน มาทำการเปิดทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยเหลือได้ทันทีหากได้รับการร้องขอ**

6. จังหวัดอำนาจเจริญ

เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายและลำห้วยสาขาเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำบริเวณอำเภอเมือง และอำเภอเสนางคนิคม รวมพื้นที่จำนวน 3,468 ไร่ **โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อออกสนับสนุนได้ทันที** คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 3-4 วัน

7. จังหวัดมุกดาหาร

เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมน้ำอ้อม อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล เป็นพื้นที่จำนวน 12,880 ไร่ **ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อออกสนับสนุนได้ทันที** คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 1-2 วัน

8. จังหวัดสุโขทัย

เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์ ต.ป่ากุเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ **พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยเหลือได้ทันทีหากได้รับการร้องขอ** คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 1-2 วัน

9. จังหวัดพิษณุโลก

เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ตรวจสอบและวางแผนการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า DR.1-49L เพื่อลดระดับน้ำไม่ท่วมท้องข้าวที่ออกรวงแล้ว ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนาข้าวถูกน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายออกได้ รวมพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ **คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 1-2 วัน**

